

ด่วนที่สุด



ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๑๒๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ตรวจสอบบัญชีข้อมูลโรงเรียนสำหรับโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล
เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีข้อมูลโรงเรียนและอัตราข้าราชการครูในโรงเรียนลักษณะพิเศษสังกัด สพฐ.
สำหรับโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่
เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) สำหรับรองรับการบรรจุแต่งตั้ง
นักศึกษาผู้รับทุน ปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดส่งบัญชีข้อมูลโรงเรียนและอัตรา
ข้าราชการครูในโรงเรียนลักษณะพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโครงการ
สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน
(ครูรัก(ษ์)ถิ่น) สำหรับรองรับการบรรจุแต่งตั้งนักศึกษาผู้รับทุนปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑ และขอความอนุเคราะห์
ตรวจสอบและยืนยันบัญชีข้อมูลดังกล่าว หากพบว่าบัญชีข้อมูลมีโรงเรียนที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามลักษณะ
ที่กำหนด ขอความกรุณาจัดทำบัญชีข้อมูลฯ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณลักษณะโรงเรียนที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย
ของโครงการฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดำเนินการตรวจสอบบัญชีข้อมูลโรงเรียนที่จะรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา
สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) พร้อมยืนยัน
ความถูกต้องของสถานศึกษาและลักษณะที่ตั้ง หากพบที่ไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามลักษณะ
ที่ตั้งของสถานศึกษานั้น ๆ หรือหากมีสถานศึกษาในสังกัดที่มีลักษณะพิเศษตามที่กำหนด เพิ่มเติมจากข้อมูล
ดังกล่าว ให้รายงานข้อมูลสถานศึกษาเพิ่มเติม โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำรายละเอียดข้อมูล
สถานศึกษา พร้อมทั้งยืนยันความถูกต้องรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๖
มีนาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัลลพ สงวนนาม)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มแผนอัตรากำลัง

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖